
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ครั้งที่ 11/2564 
วันจันทร์ที่ ๒0 ธันวาคม ๒๕๖4 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กตร. ชั้น 2 วังไชยา 

ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom 
.................................. 

ผู้มาประชุม 
 1. นายสมเจตน์ เปลื้องนุช หน.ผตปค.   
  2. นางภัทราวดี สุทธิธนกูล  ร.หน.ผตปค. 

3. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช ผตปค. 
 4. นายกำพล สิริรัตตนนท์ ผตปค. 
   5. นายรณยุทธ์ พรหมายน ผตปค.   
  6. นายสุจินต์ วาจากิจ ผตปค. 
   7. นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี  ผตปค. 
 8. นางสาวเมตตา สินยบุตร ผตปค. 
 9. นายบดินทร์ เกษมศานติ์   ผตปค. 
 10. นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ      ผตปค. 
   11. นางสาวสลารวีรรณ ทัพทวี   ผตปค. 
 12. นายปรณต สุวรรณมาลา  ผตปค. 

ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ 
 1. นางสุรมณ ไทเมืองพล นจท.ชำนาญการ (หน.กง.ตร.) 

ผู้ร่วมประชุม 

 1. นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์ ผอ.กตร. 
 2. นางมนัสนันท์ ปุณยศิริกุล นจท.ชำนาญการ (หน.ฝ.บห.) 
 3. นายพรศักดิ์ ปานศักดิ์ นก.ชำนาญการ (หน.กง.รรท.) 

4. นางถนอมนวล ขาวสบาย จพง.ปค.ชำนาญการ 
5. นางเจิมพักตร์ ธาราฉัตร จพง.ปค.ชำนาญการ 

 6. นางสาวสุมลพร เกียรติศิริกุล ผช.ผตปค.  
 7. นายนิกร จินานิกร ผช.ผตปค. 
 8. นายกฤชเทพ เนตรอรุณ ผช.ผตปค. 
 9. นายจิราชัย สุขมี ผช.ผตปค. 
 10. นายปรีชา ทิพย์มณฑา ผช.ผตปค. 
 11. นายนิติพันธ์ ประพันธ์บัณฑิต ผช.ผตปค. 
 12. นายวรเมธ ประดิษฐ์อาชีพ    ผช.ผตปค. 
  13. นายกฤษชัย เกษสุนทร ผช.ผตปค. 
 14. นายสำราญ อินสองใจ ผช.ผตปค. 

15. นายวัชระ ผาสุข ผช.ผตปค. 
  16. จ.ส.อ. ทศวรรษ วิไลเขา  ผช.ผตปค. 

/17. นายอติชาต ... 
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 17. นายอติชาต สุโคตร นก.ชำนาญการ 
  18. นางสุภชา ภู่อ่ำ นจท.ชำนาญการ 
 19. นายชานิศ ทองสวัสดิ์ นจท.ปฏิบัติการ 
 20. นางชุลีรัตน์ ฤกษ์ดารา นจท.ปฏิบัติการ 
 21. นายพัฒน์พงศ์ พานทอง  นจท.ปฏิบัติการ 
  22. นางวราภรณ์ ลับไพรี จพง.ธก.ชำนาญงาน 
  23. นายจิตพัฒน์ กู่ก้องกฤษฎากร จพง.ธก.ปฏิบัติงาน 
 24. นางสาวพรรณี จุลทับ จพง.ธก.ปฏิบัติงาน 
 25. นายเจริญ สอนซื่อ พนักงานธุรการ 
 26. นางสาววฤณดา แก้วบัวดี  พนักงานราชการ 
 27. นางสาวกัณฐมณี สืบ พนักงานราชการ 

ผู้ร่วมประชุมหน่วยงานภายนอก 
 1. นายธนศักดิ์  สุขรัตนไชยกุล   นวผ.ชำนาญการ วช.  
 2. นายยุทธการ ขัตยพูรณ ์                     นวผ.ชำนาญการ วช.  
 3. นางสาวจรรยพร ตั้งภากรณ ์   จพง.ปค.ปฏิบัติการ วช.  
 4. นางสาวธัชรี บุญภูพันตันติ     จพง.ปค.ปฏิบัติการ วช. 
 5. นายสามารถ ภาคสุทธิ                       จพง.ปค.ชำนาญการ สน.ปท. 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 - นายสมเจตน์ เปลื้องนุช หน.ผตปค. เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได ้ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  
หน.ผตปค. - รายงานการประชุม ผตปค. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) กตร. ได้แจ้งเวียนทางไลน์กลุ่ม และได้นำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ กตร. หัวข้อ 
 รายงานการประชุม ผตปค. ท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมแจ้งได้ทีฝ่่ายเลขาฯ 

มติที่ประชุม - รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
   3.1 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
  (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) 
ผู้แทน วช. - การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หรือ 
(นายธนศักดิ์ สุขรตันไชยกลุ) (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 
  - ประเด็นที่ 1 ปค. แจ้งการขับเคลื่อนโครงการฯ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
 ที่ มท 0305.1/ว 2984 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 แจ้งสำนัก/กอง  

/ และแจ้ง … 
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 และแจ้ง ผวจ. ทุกจังหวัด โดยการขับเคลื่อนประกอบไปด้วย 4 ส่วนสำคัญ รวมทั้งสิ้น  
  10 โครงการ คล้ายกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่มีจุดเน้นสำคัญ คือ การทำงาน 
 บนฐานการทำงานแบบดิจิทัล ซ่ึงแต่ละ Flagships ทุกสำนัก/กอง ต้องพัฒนาระบบ 
 การให้บริการในภารกิจโดยมีเป้าหมาย คือ 1 สำนัก/กอง 1 ระบบออนไลน์ หรือ  
  E-Services/OBOES (One Bureau One E-Service) 
  - 10 Flagships to DOPA All Smart 2022 มีองคป์ระกอบ 4 ส่วน คือ 
  - ส่วนที่ 1 E-DOPA Heart การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติเพ่ือความยั่งยืน 
  - ส่วนที่ 2 E-DOPA Services การยกระดับงานบริการประชาชน 
 เพ่ือความยั่งยืน 
  - ส่วนที่ 3 E-DOPA Sustainability การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน 
 ตำบล และอำเภอ เพื่อความยั่งยืน 
  - ส่วนที ่4 E-DOPA Digitalization การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนบนฐาน 
 การทำงานแบบ ดิจิทลั 
    - วช. ได้จัดทำข้อมูลเป็นเอกสารให้ ผตปค. เรียบร้อยแล้ว 
   - ประเด็นที่ 2 ปค. ได้มีคำสั่ง ที่ 1795/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 
 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง  
 (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  โดยมี อปค. เป็นประธาน และแต่งตั้ง ผตปค. ทุกท่านเป็นกรรมการ เพ่ือช่วยเหลือ 
 สนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย  
 (Quick-win 1 ปี) และรายงานให้ อปค. ทราบ ในรูปแบบของการประชุมประจำเดือน  
 หรือรายงานสรุปผลการตรวจราชการประจำเดือน เพ่ือให้สำนัก/กองได้มีแนวทางการ 
 ดำเนินงานที่เป็นไปเพื่อสอดรับกับวัตถุประสงค ์(Quick-win 1 ปี) 
      - คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง  
   (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มี 
 คำสั่งที ่1/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ  
 จำนวน 11 ด้าน เพ่ือขับเคลื่อน 10 โครงการ แต่จะเพ่ิมเติมด้านที่ 11 คือ  
 การขับเคลื่อน OBOES (One Bureau One E-Service) เพราะเป็นเรื่องของการทำงาน 
 บนฐานแบบ ดิจิทัล ที่จะต้องมุ่งเน้นให้ทุกสำนัก/กอง มีระบบการให้บริการในรูปแบบ 
 ออนไลน์ ซึ่ง กตร. เกี่ยวข้องกับอนุการรมการฯ 2 คณะ คือ 
      1) คณะอนุกรรมการฯ ด้านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ซึ่ง กตร. จะรับผิดชอบ 
    ในกิจกรรมย่อย คือ การเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน 
 ความเป็นธรรม/ความช่วยเหลือ 
    2) การจัดทำ E-Report การทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน 
 ความเป็นธรรม/ความช่วยเหลือ ในระบบออนไลน์ ซ่ึงจะตอบโจทย์ในเรื่องของ 
 คณะอนุกรรมการฯ ด้านที่ 11 OBOES (One Bureau One E-Service) 

/ - ประเด็นที่ 3 … 
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   - ประเด็นที่ 3  ปค. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0305.1/ว 3783 ลงวันที่  
 8 ธันวาคม 2564 แจ้ง สำนกั/กอง และหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0305.1/ว 30030  
 แจ้งให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน (Action Plan)  
 สำหรับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด พื้นที่ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการย่อย เพ่ือให้บรรลุ 
 เป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ สำนัก/กอง จัดทำรายงาน 
 เป็นรายไตรมาส (3 เดือน) รายงานทั้งหมด 4 ครัง้ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  
   - ปค. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/3784 ลงวนัที่ 8 ธันวาคม 2564  
 มอบหมายให้ ผตปค. ติดตามและกำกับดูแลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ ปค.  
 ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน (Action Plan) พร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อเสนอแนะ 
 การดำเนินงานแก่ส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ ปค. กำหนด 
     - ประเด็นที่ 4 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ ปค. ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2565 ในบทบาทและภารกิจของ ผตปค. และ กตร.  
   - ปค. กำหนดจัดประชุมผู้แทน สำนัก/กอง เพ่ือขับเคลื่อนโครงการสำคัญฯ 
 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ปค. 1 ชั้น 2 
 ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งมาท่ี กตร. แล้ว จึงขอความร่วมมือ กตร. มอบหมายผู้แทนทีข่ับเคลื่อน 
 การจัดทำ E-Report การทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม 
 /ความช่วยเหลือ OBOES (One Bureau One E-Service) 
  - ข้อมลูที่ได้นำเรียนให้ ผตปค. ทราบ วช. ได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุม 
 มอบให้ กตร. เพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจติดตาม 
  - อปค. ได้เห็นชอบให้กำหนดการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ ปค. (Kick Off)  
 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2565 ในพ้ืนที่ อ.สิรินธร อ.พิบูลมังสาหาร  
 อ.โขงเจียม และ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธาน ี
หน.ผตปค.  - แผนการดำเนินงาน (Action Plan) ที่แจ้งให้ ผตปค. ตรวจติดตามและกำกับดูแล 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) โครงการ/กิจกรรมย่อย ที่อำเภอต้องดำเนินการ บางเรื่องอาจจะไม่ตรงหรือไม่ชัดเจน  
 ให้ ผตปค. ตรวจติดตามว่าอำเภอมีปัญหาในการดำเนินการในด้านใด  

มติทีป่ระชุม - รบัทราบ 

 3.2 การขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนตามแนวทาง 
 ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อมุ่งสู่การเป็น “กรมการปกครอง..วิถีใหม่” 
ผู้แทน วช.  - การขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนฯ (GECC) 
(นายยุทธการ ขัตยพูรณ)์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบ่งกลุม่เปา้หมายออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 - กลุ่มที ่1 (Flagships) จำนวน 35 แห่ง ประกอบด้วย  
  - อำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม  
  และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 12 อำเภอ 
   - อำเภอกลุ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 23 แห่ง 

/ - กลุ่มที่ 2 … 
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 - กลุ่มที ่2 (Function) ประกอบด้วย 
    - สำนักทะเบียนอำเภอดีเด่น จงัหวัดละ 1 แหง่ จำนวน 76 แห่ง 
    - ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ประกอบด้วย  
     - ศูนย์ดำรงธรรม กลุ่มจังหวัดนำร่อง 5 จังหวัด (ภาคละ 1 แห่ง)  
 จ.น่าน จ.พระนครศรีอยธุยา จ.หนองคาย จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.สงขลา ทุกอำเภอ 
 ต้องสมัครเข้ารบัการรับรองฯ GECC 
    - ศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 , 2564 
    - ศูนย์ดำรงธรรมที่ได้รับการรับรองฯ GECC ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 เพ่ือเลื่อนระดับจาก โล่รางวัลสีฟ้า เป็น โล่รางวัลสีเงิน โดย สปน. ได้ให้ข้อสังเกตว่า  
 โล่รางวัลที่ได้รับมรีะยะเวลา 3 ปี หน่วยงานที่เคยได้รับโล่รางวัลแล้ว ภายใน 3 ปี  
 สามารถสมัครเข้ารับการรับรองฯ GECC ซ้ำได้อีก แต่โล่รางวัลที่ได้รับต้องไม่ต่ำกว่า 
 ที่เคยได้รับมาแล้ว ถ้าคณะกรรมการประเมนิแล้วอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า ก็จะถูกยึด 
 โล่รางวัลคืน 
    - สำนักงานออกหนังสือเดินทางผ่านแดน จำนวน 9 แห่ง 
    - กลุ่มที่ 3 (สมัครใจ) สำนักทะเบียนอำเภอ , ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  
  สำนักงานออกหนังสือเดินทางผ่านแดน สามารถสมัครเข้ารับการรับรอง GECC  
  ได้ทกุแห่ง ยกเว้นศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ถ้าจะสมัครในกลุ่มสมัครใจ ขอให้ส่งให้ 
  คณะกรรมการของจังหวัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกก่อนจะสมัครฯ เนื่องจาก สน.สก.  
  มีงบประมาณสนับสนุนจำกัด 
   - กลุ่มเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน GECC รวมทั้งหมด  
  จำนวน 329 แห่ง โดยให้กลุม่เป้าหมายกรอกเอกสาร (Dummy File) หมายถงึ  
  การจำลองการกรอกใบสมัครฯ GECC จริง ก่อนที่จะมีการประกาศหลักเกณฑ์การ 
  กรอกใบสมัคร เพ่ือประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่สมัคร 
  และเป็นการประเมินศักยภาพตนเอง ถ้ากลุ่มเป้าหมายขาดเหลือในส่วนใด ปค. จะได้ 
  พิจารณาสนับสนุนต่อไป  
   - งบประมาณ กลุ่มเป้าหมายทีก่รอกเอกสาร (Dummy File) และส่งให้ วช.  
  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่ามีทั้งหมด 47 จังหวัด 143 อำเภอ 165 แห่ง 
  ขั้นตอนต่อไปจะประชุมคณะกรรมการฯ ระดับกรม เพ่ือคัดเลือกและพิจารณาสนับสนุน 
  งบประมาณต่อไป 
    - กรอบการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2564 ปค. ได้จัดอบรม 
  ผ่านระบบ Dopa Chanel เรื่องของหลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินงาน รวมถึง 
  ตัวอย่างการดำเนินงานที่ดี (Best Practice) โดย ปค. ได้เชญิอำเภอ และหน่วยงาน 
  ทีไ่ด้รับรางวัลโล่สีทอง (สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา) มาให้คำแนะนำ 
  อำเภอทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ 
   - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก GECC 
  สปน. ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. จะประกาสหลักเกณฑ์การรับสมัครฯ ในวันที่ 28 
   ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ไลฟ์สดผ่านช่องทางเฟซบุค๊ หลังจากประกาศ  

/ หลักเกณฑ์ … 
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  หลักเกณฑ ์คาดว่าจะเปิดรับสมัครในช่วงเดอืนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565  
  และช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2565 คณะกรรมการฯ จะประกาศหน่วยงาน 
  ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 คณะกรรมการฯ จะลง 
  พ้ืนทีต่รวจประเมินว่าแต่ละแห่งได้มีการปฏิบัติจริงตามที่กรอกใบสมัครฯ หรือไม่ 
  และประกาศผลในช่วงเดือนกันยายน 2565 
ผตปค. - วช. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร  
(นายกำพล สิรริัตตนนท)์  
ผู้แทน วช.  - ปค. มอบหมายให้สำนัก/กอง รับผิดชอบ เช่น สน.บท. ดูแลสำนักทะเบียนอำเภอ  
(นายยุทธการ ขัตยพูรณ์) วช. จะรับผิดชอบในภาพรวมหลังจากกลุ่มเป้าหมายส่งใบสมัครฯ แล้ว  
  - ปค. ได้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามหนังสือ ที ่มท 0305.1/ว 27278  
 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
ผตปค. - ขอให้ วช. ดำเนินการ ดังนี้  
(นางภัทราวดี สุทธิธนกูล)  - สรุปช่วงระยะเวลา (Timeline) การดำเนินการสมัครฯ GECC เพ่ือเป็นข้อมูล 
 ให้ ผตปค. ตรวจติดตาม 
   - สรุปรายชื่อกลุ่มเป้าหมายอำเภอทีต่้องสมัครฯ GECC 
   - ขอให้สนับสนุนงบประมาณอำเภอที่มีความต้องการสมัครฯ GECC 
หน.ผตปค.  - อำเภอที่ได้รับโล่รางวัลเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถ้ายังไมม่ีการพัฒนาการ 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) ให้บริการประชาชนเพ่ิมเติม อาจจะไม่เป็นผลดีต่อการสมัครฯ ในปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2565 ถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าพึ่งสมัครฯ ยกเว้นอำเภอที่มีความพร้อม 
ผู้แทน วช.  - วช. จะรับข้อเสนอแนะของ ผตปค. ไปดำเนินการ 
(นายยุทธการ ขัตยพูรณ)์   

มติที่ประชุม - รบัทราบ 

 3.3 แนวทางการจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566            
ผู้แทน สน.ปท.  - การจัดสรรงบลงทุน การก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ หรือบ้านพัก 
(นายสามารถ ภาคสุทธิ)   มีหลักเกณฑก์ารจัดสรร 9 ข้อ ดังนี้ 
   1) พิจารณาจากแผนงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 5 ปี   
   2) อำเภอที่เป็นอาคาร มีอายุการใช้งาน 25 ปี ขึ้นไป  
   3) อำเภอที่เป็นอาคารคอนกรีตครึ่งไม ้มีอายุการใช้งาน 25 ปี ขึ้นไป  
   4) อำเภอที่เป็นอาคารคอนกรีต มีอายุการใช้งาน 30 ปี ขึ้นไป 
   5) อำเภอต้องไม่เคยได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรบัปรุง ซ่อมแซม และ/หรือ 
 ต่อเติมอาคารที่ว่าการอำเภอภายในระยะเวลา 5 ปี ขึ้นไป แต่ถ้าอำเภอได้รับจัดสรร 
 งบประมาณ ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมไปแล้ว และของบประมาณก่อสร้างใหม่  
 ที่ว่าการอำเภอหลังเก่าจะต้องไม่ทำการรื้อถอน 
  6) อำเภอที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น ไฟไหม้ ภัยพิบัติ และ/หรือก่อสร้าง 
 ในวโรกาส/โอกาสสำคัญต่าง ๆ 

/ 7) อำเภอ … 
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   7) อำเภอที่มีความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้างได้ทันทีที่ได้รับพิจารณา 
 จัดสรรงบประมาณ 
   8) อำเภอท่ีเป็นพื้นที่พิเศษ เช่น พ้ืนที่มีปัญหาด้านความมั่นคง พ้ืนที่ชายแดน  
 พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา 
   9) อำเภอท่ีเป็นพื้นที่ที่มีความจำเป็น และความคุ้มค่าจากการใช้ประโยชน์ของ 
 บุคลากรในพ้ืนที่  
  - การจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมา สน.ปท. จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เช่น รูปถ่าย  
 ข้อมูลพ้ืนฐานความจำเป็น และลงพ้ืนทีส่ำรวจอำเภอที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
  - สำนักงบประมาณจะแจ้งกลับมาว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนเท่าใด  
 ปค. (สน.ปท.) จะมาจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็น และความพร้อมของอำเภอ 
 ที่จะทำการก่อสร้าง 
  - ปัญหาการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพัก คือ ราคากลาง 
 ในพ้ืนทีป่รับขึ้นสูงมาก  
   - การของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ปค. (สน.ปท.) ของบประมาณ 
 จากสำนักงบประมาณในช่วงเดือนธันวาคม 2563 (ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของบประมาณปี พ.ศ. 2565) ราคากลางค่าวัสดุก่อสร้างยังมีราคาไม่สูงเท่าปัจจุบัน 
 เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ค่าวัสดุ 
 ก่อสร้างได้ปรับขึ้นสูงขึ้น จึงทำให้ประสบปัญหาราคากลางที่สูงขึ้น เช่น หอประชุม 
 อำเภอได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,300,000 บาท แตร่าคากลางได้ปรับสูงขึ้นไป 
 ถึง 9,000,000 บาท  
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.ปท. ได้ประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง  
 เพ่ือปรับ ปร.4/ปร.5 และได้นำข้อสังเกตที ่หน.ผตปค. (นายสมเจตน์ เปลื้องนุช)  
 ทีเ่คยให้ไว้ในเรื่องของบ้านพักนายอำเภอ หรือค่าครุภัณฑ ์สน.ปท. ก็ได้นำข้อสังเกต 
 ไปประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมอืง ซึ่งราคากลางจะปรับขึ้นตามราคาค่าวัสดุ 
 ก่อสร้างปัจจุบัน คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 
  - ผตปค. ที่ไปตรวจราชการและพบที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ หรือบ้านพัก  
 ชำรุดทรุดโทรม สามารถแจ้ง สน.ปท. เพ่ือนำไปจัดทำแผนงบลงทุน ระยะ 5 ปี 
  - ขอสรุปงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   - ปค. ได้มีหนังสือแจ้ง จ./อ. ให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1  
 (30 ธันวาคม 2564) ถ้าดำเนินการไม่แล้วเสร็จอาจจะต้องของบประมาณคืน หรือ 
 พิจารณาเป็นรายกรณี ถ้าลงนามในสัญญาจ้าง หรือการก่อสร้างล่าช้า ปค. สามารถ 
 ขอกันเงินได้เพียง 1 ปี ถ้าการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเงินงบประมาณก็จะตกพับไป  
 ปค. ต้องจัดหางบประมาณมาชดใช้ 
   - ที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักนายอำเภอ และบ้านพักข้าราชการ  
 ที่ไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีดังนี ้

/ - ที่ว่าการ … 
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    - ที่ว่าการอำเภอที ่จำนวน 5 อำเภอ ดังนี้ 
     1) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
     2) อ.ผาขาว จ.เลย 
     3) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
     4.) อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต  
     5.) อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
    - หอประชุมอำเภอ จำนวน 7 อำเภอ ดังนี้ 
     1) อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
     2) อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภุมิ 
     3) อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภ ู
     4) อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 
     5) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
     6) อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 
     7) อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 
    - บ้านพกันายอำเภอ จำนวน 7 หลัง ดังนี้ 
      1) อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 
     2) อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์ 
     3) อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 
     4) อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
     5) อ.เกาะคา จ.ลำปาง 
     6) อ.บางเลน จ.นครปฐม 
     7) อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
    - บ้านพักข้าราชการ จำนวน 7 หลัง ดังนี้ 
     1) อ.กระบุรี จ.ระนอง 
     2) อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 
     3) อ.เกะสีชัง จ.ชลบุรี 
     4) อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
     5) อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 
     6) อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น      
     7) อ.ปากพลี จ.นครนายก 
   - อำเภอที่ไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได ้เนื่องจากรอราคากลาง แต่อย่างไร 
 ก็ตาม ปค. ต้องมีมาตรการในการดำเนินการต่อไป  
   - สน.ปท. จะจัดทำสรุปข้อมูลตามเขตตรวจราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ ผตปค.  
 ตรวจติดตามต่อไป 
 

/ ผตปค. … 
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ผตปค. - ขอให้ สน.ปท. พิจารณาหลักเกณฑ์การก่องสร้างที่ว่าการ อ.สำโรง จ.อุบลราชาน ี
(นางภัทราวดี สุทธิธนกูล) เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอาจจะไม่สง่างามเท่าท่ีว่าการอำเภอหลังเก่า 
หน.ผตปค.  - ราคาค่าวัสดุก่อสร้างที่ปรับสูงขี้น จะมีปัญหาในเรื่องระเบียบปฏิบัติ และการ 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) ออกแบบทางเทคนิค  
  - ควรปรับรายการบางอย่างเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานได้เหมือนเดิม และควร 
 จัดทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน บางอำเภอไมมี่วิศวกรในการปรับรูปแบบรายการ 
 การก่อสร้าง ถ้าหากอำเภอใดมีการปรับรูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว และสามารถ 
 ให้อำเภออ่ืนนำไปเป็นตัวอย่างได้ ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหา 
ผตปค.  - ทีว่่าการอำเภอส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่แล้ว หากอำเภอที่ได้รับ 
(นายอนนัต์ จรุงโรจนร์ัศมี)   งบประมาณก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ นอ.จะมีความกังวลในเรื่องของตำแหน่ง 
 การก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ เนื่องจากไม่ได้ก่อสร้างในตำแหน่งเดิมแต่เลือก 
 พ้ืนที่ใหม่ในการก่อสร้าง ตำแหน่งการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ไมเ่ด่นเหมือนกับ 
 ที่ว่าการอำเภอหลังเก่า แต่ก็มีหลายอำเภอที่ นอ. มีวิสัยทัศน์ที่ดีก็จะก่อสร้างอำเภอ 
 ในตำแหน่งเดิม 
หน.ผตปค.  - การตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอก็มีส่วนสำคัญ บางพ้ืนที่ก่อสร้าง 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) เสร็จแล้วชุมชนไม่ตามไปใช้บริการ ขอใช้บริการที่ว่าการอำเภอหลังเก่า บางพ้ืนที่ไม่ 
 คำนึงถึงภูมิทัศน์ในการก่อสร้าง ถ้าหากมีการเตรียมความพร้อมก่อนจะทำการก่อสร้าง  
 ก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลัง 
ผู้แทน สน.ปท.  - สน.ปท. จะนำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
(นายสามารถ ภาคสุทธิ)    

มติที่ประชุม - รบัทราบ 

 3.4 สรุปเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
หน.กง.รรท.       - เรื่องร้องเรียนที่ อปค. มอบหมายให้ ผตปค. สืบสวนข้อเท็จจริง  
(นายพรศักดิ์ ปานศักดิ์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564) 
 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 เรื่อง  
  - ดำเนินการสืบสวนแล้วเสร็จ 4  เรื่อง (ดำเนินการภายใน 60 วัน) 
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ   4  เรื่อง  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 69 เรื่อง 
  - ดำเนินการสืบสวนแล้วเสร็จ  66  เรื่อง  
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ  3  เรื่อง  
   2) ส่งให ้สำนัก/กอง ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน   26  เรื่อง ดังนี้ 
     - สน.สก.                                  6      เรื่อง   
  - สน.ปท.                                  9      เรื่อง   
    - สน.บท.                                  8      เรื่อง 

/ - สน.มน. … 
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   - สน.มน.      2      เรื่อง  
 - กฮ.        1      เรื่อง 
 - ดำเนินการแล้ว จำนวน 5 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน  21 เรื่อง 
 - กง.รรท. สรุปเรื่องร้องเรียนให้ ผตปค. (เอกสารแนบวาระการประชุมที่ 3.4) 
หน.ผตปค.  - การสืบสวนข้อเทจ็จริงตามที่ อปค. มอบหมาย มีความยาก ง่าย ไม่เท่ากัน 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) ถ้าจะให้ดีควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเบื้องต้นก่อนรายงานเป็นหนังสือ 
ผตปค.  - จังหวัดชัยภูมิไดท้ำหนังสือหารือเรื่องร้องเรียน นอ./ปอ. มายัง ปค. แตย่ังไม่ได้รับ 
(น.ส.เมตตา สินยบุตร) คำตอบว่าที่จังหวัดดำเนินการไปนั้นถูกต้องหรือไม่ 
หน.ผตปค.  - มอบหมาย หน.กง.รรท. ติดตามเรื่องร้องเรียนของจังหวัดชัยภูมิ 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช)  

มติทีป่ระชุม - รับทราบ 

 3.5 สรุปเรื่องการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม/ความช่วยเหลือ 

หน.กง.รรท.       - เรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม/ความช่วยเหลือ  
(นายพรศักดิ์ ปานศักดิ์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2564)  
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน 1 เรื่อง 
  - ดำเนินการแล้ว 1 เรื่อง  
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 154 เรื่อง 
 - ดำเนินการแล้ว 135 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 เรื่อง   
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 287 เรื่อง 
 - ดำเนินการแล้ว 272 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 เรื่อง 
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2562 จำนวน 81 เรื่อง 
 - ดำเนินการแล้ว 78 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง 
หน.ผตปค. - ให้ ผอ.กตร. ช่วยกำกับดูแลการรายงานในรูปแบบ E-Report จะแก้ไขปัญหา 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) การรายงานเรื่องทูลเกล้าฯ ที่มีความล่าช้าได้หรือไม่  
ผอ.กตร.  - ศสป. กำลังจัดทำระบบ E-Report แล้วเสร็จเมื่อใดจะรายงานให้ ผตปค. ทราบ   
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)    

มติที่ประชุม - รับทราบ 

  3.6 รายละเอียดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อ 
  ตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

/ ผอ.กตร. … 
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ผอ.กตร. - โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ผตปค. ส่งโครงการมาแล้ว  
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)   จำนวน 10 เขต ยังเหลืออีก 8 เขต  
  - กตร. ได้ประสานงานกับ วช. ขอขยายระยะเวลาได้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564  
  - ขอให้ ผตปค. เร่งรัดเขตตรวจราชการที่ยังไมไ่ดส้่งโครงการ 
หน.ผตปค. - ผอ.กตร. ประสานงานกับ วช. หารือว่าเขตใดไม่มีโครงการ ขอกระจายโครงการ 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช)  ไปเขตตรวจราชการอ่ืนทดแทนได้หรือไม ่เพ่ือให้ครบ 18 โครงการ 

มติทีป่ระชุม - รับทราบ 

 3.7 ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 
ผอ.กตร. - ปค. ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)   จำนวน 50 ฉบับ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
 - สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 20 ฉบับ  
 ฉบบัละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
 - กตร. ได้นำเงินกองกลางสนับสนุนสลากฯ เป็นเงิน จำนวน 4,500 บาท 

มติทีป่ระชุม - รับทราบ 

 3.8 เรื่องท่ี กตร. รายงานทางเอกสาร  
ผอ.กตร. 3.8.1 การขออนุมัติหลักการบริหารงบประมาณตามระเบียบกรมการปกครอง  
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)   ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2530 สำหรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินกันร้อยละ 5) เพ่ิมเติม 
  - กตร. ได้ทำหนังสือถึง วช. ขอยกเว้นการนำส่งเงินกันร้อยละ 5  
 จำนวน 318,740 บาท เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  - ปีงบประมาณ 2565 สำนัก/กอง งดเว้นการขอรับสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 
 3.8.2 การลงพ้ืนทีฯ่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  
  - หน.ผตปค. ได้มอบหมายการเข้าร่วมประชุมเป็นหลักการ หากมีการลงพ้ืนที่ฯ  
 ประชุมในเขตตรวจราชการใด ให้ ผตปค. ที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการเขา้ร่วมประชุม  
ผตปค. - หากมีการเลื่อนการประชุม ขอให้ กตร. แจ้งให้ ผตปค. ทราบ 
(น.ส.นิติยา พงษพ์านิช)   
                     3.8.3 สรุปคา่ใช้จ่ายของ กตร. เดือนธันวาคม 2564    
   - รายรับ  105,889 บาท 
   - รายจ่าย       34,799  บาท 
   - คงเหลือ      71,090  บาท   

มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 ข้อสังเกตของ ผตปค. จากการตรวจราชการเพือ่นำเข้าที่ประชุม ปค.  
 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖4 

/ ผอ.กตร. … 
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ผอ.กตร.  - เดือนธันวาคม 2564 ผตปค. เขต 1 , 18 เป็นผู้นำเสนอข้อมูล  
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)    
ผตปค. - ข้อสังเกตจากการตรวจราชการเพ่ือนำเข้าที่ประชุม ปค.  
(นายกำพล สิรริัตตนนท)์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖4 มีดังนี้ 
  1. บทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อ 
  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพ้ืนที ่อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 
   - อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร มีการบริหารจดัการสถานการณ์โรคติดเชื้อ 
  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ได้ด ีโดยไม่ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ 
 และขอให้พ้ืนที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  
   - นอ. มีวิธีการบริหารจัดการโดยใช้งบประมาณจากประชาชนในพื้นท่ีมาดูแล  
 ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการดูแลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะเป็นแบบอย่างในการบริหาร 
 สถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)      
  2. รูปแบบหอประชุมอำเภอ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 
   - อ.คลองขลุง จ. กำแพงเพชร ได้ปรับรูปแบบการก่อสร้างหอประชุมอำเภอ  
  โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างเท่าเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการใช้สอยมากกว่า 
  หอประชุมแบบทั่วไป  
     - ปค. นำไปใช้เป็นรูปแบบทางเลือกให้กบัอำเภอที่น้ำท่วมเป็นประจำ  
  เช่น อ.บางบาล อ.ผักไห่ อ.เสนา หอประชุมรูปแบบนี้จะเหมาะสมกับการใช้งาน 
 3. ภูมิทัศน์สำนักทะเบียนอำเภอ 
  - นำเสนอเป็นรูปภาพให้เห็นว่าแต่ละอำเภอได้มีการปรับปรุงการให้บริการ 
 ประชาชน เพ่ือให้อำเภออ่ืนได้นำไปเป็นตัวอย่าง 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ  

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องอ่ืนๆ 
  - ไม่มี  

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.    
 
                          

 
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์) 

ผอ.กตร. 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

 

 
(นายจิตพฒัน์ กู่ก้องกฤษฎากร) 

จพง.ธก.ปง. 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 


